

นโยบายการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

สำหรับงานของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น

บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีความจำเป็นต้องดำเนินการเก็บรวบรวม การจัดเก็บรักษา การใช้ การเปิดเผย รวมถึงสิทธิต่างๆ ของลูกค้าและ องค์กรที่มีความเกี่ยวข้องกับงานแสดงสินค้า อีเว้นท์ และกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยบริษัทและ องค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดดำเนินการธุรกิจของบริษัทตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะถูกนำไปใช้ ตามวัตถุประสงค์กับผู้แสดงสินค้า ผู้เยี่ยมชม ผู้ซื้อ บุคคลทั่วไป ตัวแทน พันธมิตร องค์กรสนับสนุน ผู้ขาย ซัพพลายเออร์ ผู้รับจ้าง และอื่นๆ ดังนั้น บริษัทจึงขอแจ้งให้ลูกค้าและ/หรือคู่ค้าทราบถึงรายละเอียดของการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้:

นอกจากนี้ บริษัทจัดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ตลอดจนการป้องกันมิให้ผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้โดยมิชอบ

รายละเอียดของผู้ควบคุมข้อมูล	
ชื่อ:	บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่:	313 อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ข้อมูลติดต่อ:	beyondfood@kice-center.com 064-674-2889 Website: www.beyondfoodexpo.com
เจ้าหน้าที่ ผู้ควบคุมข้อมูล ส่วนบุคคล:	ฝ่ายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่อยู่: บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) 313 อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 อีเมล: info@cpland.co.th

รายละเอียดของข้อมูลส่วนบุคคล	
ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะรวบรวม:	<ul style="list-style-type: none"> - ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล เลขบัตรประชาชน วันเกิด รูปถ่าย สถานภาพ สมรส อาชีพ รายได้ และเอกสารอื่นใด ที่จำเป็นต่อการเข้าร่วมกิจกรรม
วัตถุประสงค์ในการประมวลผล:	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อจัดหาและจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้กับลูกค้าของบริษัท โดยมีเงื่อนไขว่าบริษัทจะไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันดังกล่าวได้หากไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า - บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทโดยคำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของลูกค้า การประมวลผลข้อมูลจะรวมถึงการติดต่อกับลูกค้าเพื่อทำธุรกรรมทางธุรกิจให้เสร็จสมบูรณ์ วิเคราะห์ ตรวจสอบ และปรับปรุงกระบวนการภายในของบริษัท หรือใช้สิทธิตามกฎหมาย ฯลฯ - บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในการส่งเสริมการตลาด การประชุม การสัมมนา หรือกิจกรรมอื่น ๆ (รวมถึงกิจกรรมออนไลน์) ผ่านช่องทางภายในและภายนอก เช่น โซเชียลมีเดียหรือเว็บไซต์ หนังสือพิมพ์ สื่อโฆษณา ฯลฯ บริษัท อาจมีการบันทึกภาพหรือวิดีโอหรือถ่ายทอดสดเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมดังกล่าว - บริษัทจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข เช่น เพื่อป้องกันโรคติดต่อหรือโรคระบาด
ระยะเวลาการประมวลผลและเก็บรักษาข้อมูล:	<p>บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ เท่าที่จำเป็นเพื่อทำตามวัตถุประสงค์ตามที่ได้แจ้งไว้ ณ ขณะเก็บข้อมูล หรือตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือกฎหมายอื่นๆ กำหนด ทั้งนี้ บริษัทได้เตรียมตารางเวลาที่ระบุระยะเวลาการเก็บรักษาที่เหมาะสม เพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่า เมื่อครบกำหนดหรือสิ้นสุดระยะเวลาการเก็บข้อมูลส่วน</p>

	<p>บุคคลของท่าน บริษัทจะดำเนินการลบข้อมูล ทำลาย หรือส่งคืนข้อมูลให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และนำออกจากสารบบและนำออกจากการบันทึกของบริษัทและ/หรือทำตามกระบวนการที่ทำให้ข้อมูลนั้นไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้</p>
<p>การแบ่งปันและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล</p>	<p>บริษัทอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้รับตามประเภทผู้รับที่ระบุข้างล่างนี้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ โดยบุคคลที่สามผู้รับข้อมูลนั้น อาจมีอยู่หรือมีเซิร์ฟเวอร์ตั้งอยู่ในประเทศไทยและต่างประเทศ ซึ่งประเภทผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลมีดังต่อไปนี้ (ในแต่ละประเภท ให้รวมไปถึงตัวแทน พนักงานและกรรมการของบริษัท)</p> <p>(ก.) กลุ่มบริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>เนื่องจาก บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทหนึ่งในกลุ่มบริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งโดยลักษณะการบริหารงานภายในกลุ่มบริษัท เราอาจต้องส่งหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บริษัทอื่นๆ ในกลุ่มบริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้นโยบายการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ฉบับนี้โดยบริษัทจะทำให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกโอนไปอย่างปลอดภัย และมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม ทั้งนี้ โดยลักษณะการแบ่งปันข้อมูลระหว่างกันจะเป็นไปตามความจำเป็นในแต่ละประเภทธุรกิจดังตารางที่แนบมาด้วย</p> <p>(ข.) ผู้ให้บริการภายนอก</p> <p>บริษัทอาจเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลของท่านไปยังผู้ให้บริการภายนอก ในกรณีที่บริษัทว่าจ้างหรือแต่งตั้งบุคคลภายนอกให้ดำเนินการประมวลผลแทน/ในนามของบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ เช่น เพื่อการบริหารงานเว็บไซต์ การส่งสินค้าหรือบริการ การทำการตลาด การให้บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูล ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยี การให้บริการระบบชำระเงิน เป็นต้น</p> <p>(ค.) พันธมิตรทางธุรกิจ</p>

บริษัทอาจต้องแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่พันธมิตรทางธุรกิจ ในกรณีที่มีการจัดกิจกรรมสนับสนุนการขายร่วมกัน หรือกรณีที่บริษัทเสนอสินค้าหรือบริการของพันธมิตรให้แก่ท่าน

(ง.) บุคคลภายนอกที่มีกฎหมายบังคับให้เปิดเผย

บริษัทอาจจำเป็นต้องเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือระเบียบบังคับอื่นๆ ซึ่งรวมถึง การเปิดเผยให้แก่หน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย ศาล หรือบุคคลอื่นใด ที่มีกฎหมายกำหนดหน้าที่อย่างชัดเจน หรือเป็นกรณีที่มีเหตุน่าเชื่อว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเป็นกรณีที่ต้องจำเป็นเพื่อปกป้องสิทธิของบริษัท หรือบุคคลภายนอก

ในกรณีที่บริษัทเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลใดๆ นอกเหนือจากในกลุ่มบริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) บริษัทจะทำข้อตกลงกับบุคคลภายนอก เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และกำหนดหน้าที่ในการปกป้องข้อมูลจากการใช้ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือโดยไม่เจตนา เพื่อกำหนดความสามารถในการเข้าถึงข้อมูล การเปิดเผยข้อมูล ความเสียหาย สูญหาย หรือถูกทำลายของข้อมูล

หากมีการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอก หรือเซิร์ฟเวอร์ที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ บริษัทจะดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกโอนไปอย่างปลอดภัยและมีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม

สิทธิและวิธีการใช้สิทธิของท่าน

ภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังต่อไปนี้

1. สิทธิในการรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล และรับข้อมูลอื่น ๆ เช่น วิธีการที่บริษัทรวบรวมหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเหตุผลที่บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยทั่วไปท่านจะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
2. สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ หรือข้อมูลที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับท่าน
3. สิทธิในการขอลบข้อมูล ทำลายข้อมูล หรือทำให้ข้อมูลนั้นไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้
4. สิทธิในการขอระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
5. สิทธิในการโอนหรือขอให้บริษัทโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลอื่น ตราบเท่าที่พื้นฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นกำหนดอำนาจให้ดำเนินการได้ หรือจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับท่าน และการประมวลผลสามารถดำเนินการได้โดยวิธีอัตโนมัติ
6. สิทธิในการโต้แย้งคัดค้านการดำเนินการใด ๆ ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือพื้นฐานทางกฎหมายอื่น ๆ
7. สิทธิในการถอนความยินยอม ท่านสามารถถอนความยินยอมที่เคยให้ไว้กับบริษัทในเวลาใดก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจดำเนินการเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามหลักเกณฑ์ทางกฎหมายอื่น

“บริษัท” ถือว่าเป็นผู้ควบคุมข้อมูลภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หากท่านมีคำถามใด ๆ หรือต้องการใช้สิทธิของท่าน ท่านสามารถติดต่อบริษัทได้ตามที่อยู่ดังต่อไปนี้

เรียน: ฝ่ายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ที่อยู่: บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)

313 อาคารซี.พี. ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

อีเมล: info@cpland.co.th